

UBND TỈNH THANH HÓA  
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-PTNT

Thanh Hoá, ngày tháng 9 năm 2024

V/v triển khai, thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 10/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo kết luận của Bộ Chính trị.

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Lao động Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã: Bá Thước, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thạch Thành, Như Xuân, Như Thanh, Thọ Xuân, Nông Công, Hà Trung, Yên Định, Nghi Sơn, Bim Sơn.
- Các Công ty nông, lâm nghiệp<sup>1</sup>.

Ngày 10/9/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg về việc thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo kết luận của Bộ Chính trị. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 13447/UBND-KTTC ngày 13/9/2024 về việc giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và tình hình thực tế, có văn bản hướng dẫn các đơn vị liên quan tổ chức triển khai hiệu quả công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị nêu trên;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin gửi Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 10/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo kết luận của Bộ Chính trị, đến các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã và các công ty nông, lâm nghiệp có liên quan để

<sup>1</sup> Công ty TNHH hai thành viên Ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ, Công ty TNHH hai thành viên Lam Sơn, Công ty TNHH nông nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm Sông Âm, Công ty TNHH một thành viên Cao su Thanh Hóa, Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng, Công ty cổ phần Phát triển Tân Hà Trung, Công ty TNHH một thành viên Bò sữa Thống Nhất, Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc, Công ty lâm nghiệp Lang Chánh.

nghiên cứu, khẩn trương tổ chức triển khai và phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị nêu trên và đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành cơ liên quan. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản hồi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

*(Giữ kèm theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 10/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 215/TB-VPCP ngày 12/5/2024 của Văn phòng Chính phủ).*

Đề nghị Quý đơn vị quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh (để báo cáo);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, PTNT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Đức Cường**